

Dân Tộc Và Tộc Quộc VN Ở Đâu ? Trong Lòng Đàng Càng Sợ N

Tác Giả: Máng Giang

Thứ Ba, 27 Tháng 12 Năm 2011 22:45

Tá bán chát mác cám đái ngháu, Há Chí Minh xuát đáng qua đáng cá thác đáy là kiám sáng và ván lên trong xã hái.



Bái váy mái ngáoi sá không láy làm lá, vá chuyán n Há náp đán xin vào hác mián thi tái tráng thuác đáa Pháp hay xin Khâm Sá Trung Ká cho cha là Nguyán Sinh Sác mát chác quan nhá, đá kiám cám nuái miáng. Sáng á Nga trong suát thái ká bián đáng gán nhá trái long đát lá, có lúc táng cháng chá đá Bonsovich sá bá tan tán. Nháng chính hoàn cánh đá lái trá thành thân quen, đáp áng đáy đá ý thác nô lá cáa mát con ngáoi ôám đáy khát váng, đá đáy cho Há nháng mô thác xã hái táng lai ráp khuôn theo Liên Xô, qua ván đá “ má dân và nghá thuát kháng bá “ cáa KGB.

Chính nái thiên đáng này, Há cho biát là mình đã đáng giác ngá, hánh phúc, nên đã cáidây “ mái chính là quê háng và tá quác đách thác “ cáa mình. Cũng tái đây trong ngày quác tá Lao Đáng 1-5-1924, Há theo lánh tháng cáp, đán nói chuyán tráng đám đáng trong cuác biáu tình, đáng mát biáu ngá màu đá đáng tang cho LêNin. Cũng theo Háng Hà, Há đã háa “ là sá đám Lá Cá Búa Liám cáa Liên Xô, cũng nhá chá nghĩa xã hái cáa Đá Tam Cáng Sán Quác Tá “ vá cám tái tá quác VN và Há đã thác hián đáng lái cam kát tráng vong linh cáa chá.

Cũng tá đá, ngáoi Viát sáng đáng chá đáng cáng sán mián Bác (1954) và cá náng tá sau tháng 4-1975, theo đáng háng đáng đáng giáo đác, đã không còn là mát con ngáoi, mà là nháng công cáphán ánh chính sách cáa đáng. Chính Há đã làm cho văn hoá và lách sá VN vong thân, tá khi Y chính thác trá thành mát tên nô lá chá nghĩa ngoái bang. Cũng vì váy mà nay dù to mám lám miáng nói đái mái, vái cánh phán hoa giá táo kháp pháng, nháng trong tán cùng, ngáoi dân nhát là ngá, nông, táng láp lao đáng á mái mián đát náng, đái sáng tinh thán và vát chát, có hán gì thái Pháp thuác ? ngáoi ván nguyên là thân phán cáa trâu, ngáa, có khác cháng khi tráng ká cáng, ngáoi chán là “ thác dân da tráng “ ngày nay, chá đáng thay thá là nháng tên “ tá bán đá VC,TC.. “ mà sá bác lát báo tàn, gáp trăm nghìn lán ká thù xáa cũ. Đó cũng là nhá có cuác sáng Thiên Đáng XHCN mà Há và đáng ban phát cho mái ngáoi.

Tóm lại đây chỉ là những nét khái quát về mặt phần đời hoạt động của Họ trong quốc gia cộng sản, qua những thay đổi theo thời gian của CSVN. Đó cho ta thấy, cái đốm đen là “khuyết tật” của Dân tộc và Tộc quốc “trong lòng đất nước cộng sản VN” không bao giờ có !, vì đốm đen lẩn tránh, đã không hình thành. Bởi vậy đời sống của người cộng sản, yêu nước phải là nước XHCN và trung tâm trung tâm, thì thôi ! “. Ngoài ra không có gì quan trọng, nên đất nước tiếp tục bán đôn non nước cho Tàu để mà chúng hình thành. Hiện tượng quốc gia công khai hai lần “Lá Cờ 6 sao của Trung Cộng” tại VN, như mặt trời xúc phạm không thể nào tha thứ được. Vì lá cờ thì nó đã thay đổi nói cho người dân cộng sản biết “Tây nay VN là mặt trời thu của Tàu-Hán như các tộc Mãn, Mông, Tạng, Hồi “. Nói mặt trời trung tâm cho đất nước, thì VN là mặt trời như trái đất của đất nước Tàu như các khu vực Trung Kông, Áo Môn, Ngoại Mông, Đài Loan..

Số kiến trên đã được báo chí Trung Cộng khuyến khích sôi nổi, khi nói cho cộng sản nước Tàu hiện tượng thì là “VN đã sản xuất hàng Hán tộc” với biểu tượng 1 ngôi sao vàng (5 nhíp + 1 lá) trong lá cờ mới của chúng (trích từ nguôn <http://www.ttxva.org/dien-dan-trung-quoc-nao-nhiet-vi-la-co-c-o-6-ngoi-sao-tai-viet-nam/>).Giäng hành đất nước trên “vua ăn cướp vua la làng” trong vùng Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Lần này Trung Cộng cũng “bản cũ soạn lại” rằng là “xét về lịch sử, thì VN là đất nước tách ra từ lãnh thổ ban đầu của Tàu” nên nay các đất nước chí VN ta đem hoàn lại cho quốc gia Hán, là mặt trời chân lý “không cần cải tạo” !.

Những dù âm mưu bán nước trên của đất nước đã bị lộ liễu, thì nước cũng đã bán gần hết và người Việt cũng đã bán Hán hóa hơn mấy chục năm qua, thì Bắc vô Nam khi đất nước chính thức quay về với Trung Cộng vào năm 1988 vì Liên Bang Xô Viết không còn. Đó nói nào trên đất Việt cũng có mặt người Tàu, vì giữa hai nước không còn cửa ngõ. Thêm vào là rừng biên giới Hoa-Việt chủ yếu tại vùng ba biên giới Việt-Lào-Miên đã cho người cộng sản. Cao nguyên Trung phần từ Kontum vào đến Lâm Đồng, Quảng Đông..cũng cho người khai thác Bauxite. Thành phố, thôn quê, biển đảo VN giữa của tàu, nước ra vào khai thác triền miên. Tóm lại chỉ quyên của ta ngày nay chỉ còn trên giấy tờ và ngôn ngữ ngoại giao mà thôi.

CSVN bằng bất cứ hình thức nào trong nước, còn báo chí tuy nhiên những chỉ được đất nước cho nói những chuyện trên đời biến, nên không hề dám đá đất nước thì mặt trời “địa hạ mặt nước”. Vì vậy người Việt hiện nay ngoài chỉ biết “lén phéng” chuyện nước non, qua các diễn đàn đất nước trên Internet, kể cả những tài liệu được gọi là bí mật có liên quan tại VN do Wikileaks phơi bày gần đây, nói là của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Như đó ta biết được số bất ổn tại VN từ đầu tháng Giêng năm 2010 tới nay. Tất cả bất ổn nguôn từ lòng căm phẫn và thù ghét “đất nước VC” hèn với người nước ngoài hung dữ bạo tàn với người dân mình, nhất là đời sống của người yêu nước.

Và Họ đã thức sự đất nước công khai chúng đời lũ người Tàu, khi chúng tại khai thác rừng,

Dân Tộc Và Tội Quốc VN Ở Đâu ? Trong Lòng Đồng Cộng Sản

Tác Giả: Mßng Giang

Thứ Ba, 27 Tháng 12 Năm 2011 22:45

bauxít, lßn đßt biên gißi, lßn bißn, chißm đßo và cßm cũng nhß bßn gißt, cßp đßt tài sßn thuyßn bè cßa ngßi Vißt đánh cá trên lãnh hßi chß quyßn tßi bißn Đßng. Sß kißn trên đß làm cho CSVN đißu đßng, vì nßu chúng chßng lßi dân thì chß đß sßm mußn cũng sßp đß nhß tßi Bßc Phi. Nhßng nßu không làm theo lßnh cßa chß Tàu thì cũng toi mßng, vì thßc tß Trung Cßng đßu có thßm quyßn và khß năng xen vào nßi bß đßng VC, mà tß chúng cam tâm tình nguyßn làm “ tay sai “ cho Tàu vì tham nhßng và quyßn lßc cá nhân. Hßn tám mßi năm qua, sußt đßc dài lßch sßcßa đßng CSVN, tß Hß Chí Minh, Trßng Chinh, Lê Dußn, Phßm Văn Đßng, Lê Đßc Thß..tßi Lê Đßc Anh, Đß Mßi, Lê Khß Phißu, Nguyßn Minh Trißt, Nông Đßc Mßnh, Trßn Đßc Lßng, Nguyßn Tßn Dßng..cũng chß vì say mê quyßn lßc và tham nhßng, mà cam tâm làm tay sai bán nßc cho Trung Cßng.

Chính thành phßn theo Tàu đß này, là thß phßm trong mßi cußc đßn áp, khßng bßngßi dân cßnßc qua nhißu cußc bißu tình chßng Trung Cßng cßp Hoàng Sa, Trßng Sa cßa VN, tß năm 2007 tßi nay. Chúng còn đánh cßp mßi thßng tin cßa qußc gia cho Tàu đß, đß gißc dành ßu thß trong mßi lĩnh vßc tß vißc tranh chßp biên gißi, bißn đßo, tài nguyßn, năng lßng.

Cũng nhß tham nhßng mà Trung Cßng hißn nay đß có sßn mßt lßc lßng an ninh hùng hßu, tß bß đßi tßi công an “ chó săn “ bßn đßa, cam tâm làm tay sai cho chß, sßn sàng đßn áp và khßng bß tßn tuyßt nhßng ngßi yêu nßc chßng Tàu. Cußi cùng cũng nhß tham nhßng mà Tàu đß đß chißm đßc quyßn “ chß đßnh “ nhân sß trong cußc bßu bán Trung ßng Đßng vào đßu tháng Gißng-2011 vßi nhßng tên thân Tàu nhß Nguyßn Phú Trßng (TBT), Nguyßn tßn Dßng (Thß Tßng Nhißm Kß II), Nguyßn Chí Vßnh (Tßng Cßc II)..

Nßndßu có ai ngßc nhiên vißn Trßng cho phß bißn Lá Cß 6 Sao vào tháng 10-2011 trên đßi truyßn hình nhà nßc, khi đßng sß sang chßu chß Tàu tßi Trung Nam Hßi. Còn Nguyßn Chí Vßnh thì bß tß cáo làm tay sai cho TC, dùng Tßng Cßc II nhß là mßt cß sß tình báo hßi ngoßi cßa Tàu tßi Hà Nßi đß theo dõi và khßng chß VN. Chính Đßu Cßy Nguyßn Văn Hßi, Lußt sß Cß Huy Hà Vß và hßu hßt nhßng ngßi yêu nßc, chß trích hay chßng Tàu bß bßt, đßu do chß thß cßa Trung Cßng.

Trong mßt cußc hßp báo vào năm 2009 cßa Bß Qußc Phòng/CSVN tßi Hà Nßi, Nguyßn Chí Vinh đß nói không cßn úp mß “ nhßng hành đßng nguy hißm trong cái gßi là sß đßng nhân quyßn và dân chß, đß khuyßn khích chßng đßng và nhà nßc, là mßt thßch thß đßi vßi nßn an ninh qußc gia ..”. Mßt tußn sau tßi Qußc Hßi Hoa Kß Hoa Thßnh Đßn, có mßt phái đßn TC, Vßnh nßnh chß công khai trßc ngßi Mß “ ..thßng công kinh tß cßa Tàu, tßo nhißu cß hßi cho VN và có thß là mßt yßu tßn đßnh khu vßc ..”. Tuy nhiên đß che mßt thiên hß và thßu cáy ngßi Mß, Vßnh luôn có câu thßng “ phß đßi tuyên bß chß quyßn cßa TC tßi bißn Đßng, rßng mßt cußc xung đßt vũ trang gißa Vißt Trung khó tránh..” Ý Vßnh mußn nhßc cß nßc là “ Đßng “ lßi phßi hy sinh đßng lên lãnh đßo toàn dân mßt lßn nßa “ đß chßng Tàu “ cßu các mß đßu và khß đßt cß đßng ngoài bißn Đßng.

Rißng vß Thß tßng Nguyßn Tßn Dßng thì sau khi tuyên bß trßc qußc hßi vào ngày 23/10/2011, rßng là “ TC đß cßng chißm Hoàng Sa và Trßng Sa cßa VN bßng vũ lßc, Chính

Dân Tộc Và Tộc Quộc VN ở Đâu ? Trong Lòng Đàng Ngoài

Tác Giả: Mäng Giang

Thứ Ba, 27 Tháng 12 Năm 2011 22:45

phòng sự của xét luật bị u tình..”. Nhưng chờ một ngày sau, khi nhưng người yêu nước tại Hà Nội và Sài Gòn bị u tình “ người họ thì người “ thì Dũng cho công an đàn áp và khống chế .

Nhưng không phải vì thế mà người dân Việt ngày nay phải chùng bước hay hãi sợ bỏ quy. Trái lại Đàng ngoài càng nghe lời chỉ Tàu đàn áp mạnh mẽ nhưng thành phần bất đàng chính kiến và yêu nước của người gia tộc Tàu xâm lược VN, thì bỏ đàng càng gia tăng và chức của lan rộng như tại Bắc Phi, Yemen và Syria hiện tại. Và ai sẽ kiểm soát näđám đông ? trợ phi Hà Nội như Häng Quân đem tăng pháo vào đề bäp của cách mạng, như Liên Xô đã làm tại Hung Gia Lợi và TC giết dân mình äquäng träng Thiên An Môn (Bäc Kinh) năm 1989. Tóm lại, änh häng của Tàu đäng ngày nay, nếu có chỉ là sự tuyên truyền của đám Việt gian thân Tàu, hay chỉ có trong đäng, mà không änh häng gì tại người dân Việt, cho dù họ có bä bất buäc dùng nhưng sản phẩm “ made in China “ hàng ngày hay phải làm công cho gia đình kiếm miếng cơm manh áo.

“Vàng,Đô La, Quyän Lực và Liên Hä Gia Đình “ mới đích thực là của cánh chính trị của đäng CS ngày nay. Nhưng thế như “ Chä Nghĩa Lê Mát, Chä Nghĩa Dân Tộc, Tộc Quộc VN..” chỉ là những món hàng xa xỉ phẩm. Tình trạng tham nhũng lan tràn của nước, theo bước chân của những phái đoàn TC qua thăm viếng VN, nhiều đến nỗi Bộ Ngoạiäi Giao VC không còn đä nhân lực để häng đän. Cũng thế đó tham nhũng như có cánh thiên thần, ban phäc lành có dính kèm phong bì để tại nơi. Thế là ai cũng yên trí “ tham nhũng “ däi sự bỏ kê của đäng và chế Tàu.

Do những nguyên nhân trên, nên dù “ Đäng Läi Bä “ của Trung Quốc đäng ra với mục đích chiếm trọn Biển Đông và Häi Đäo của VN, đã bä giäi khoa học và dä luận thế giới bác bỏ vì không đä chứng của lịch sử. Nhưng TC qua sự äng họ của nhóm tay sai Việt gian nói trên, với những kẻ bá quyền của Biển Đông, coi VN và các nước như liên hệ trong vùng như rác, tuy ngoài mặt của Ôn Gia Bäo, Täp Cän Bình gần đây có lên tiếng xoa dịu, làm hòa..vì thế y Hoa Kỳ đã chính thức trục xuất tại Châu Á và Thái Bình Đäng với bộ máy chiän tranh khủng .

Tänăm 2007, TC đã công khai áp chế VN, áp lực các công ty dầu hỏa Anh Mä bä hợp tác khai thác với VN trong khu vực quyän của nước ta tại Hoàng Sa, Träng Sa. Nhưng có điäu phi lý không ai hiểu nổi : Đó là tại sao CSVN cấm mọi người không đäc nhäc tại chuyän Hoàng Sa, Träng Sa. Đä tin tức không bä phanh phäi, CSVN siät mạng Internet bäng täng läa, chän Facebook..và ngay cả bän chế “ Hoàng Sa, Träng Sa “ cũng không đäc nói ra khỏi miệng bất cứ nơi nào !.

Thäm ghê cho của một dân tộc qua nhiều thế hệ, chỉ vì bä HCM và chế thuyết CS mê hoặc, mà một đäi phải tại thân,hèn nhäc..nay ăn năn với không đä.

Ôi :

- Đôi dép râu đắp tan đ̣i sơn tṛ
Mũtai bèokhép kín ṇo ṭng lai
Nam Ḳ kḥi nghĩa, tiêu Công Lý
Đ̣ng Kḥi vùng lên, dịt Ṭ Do.

Tháng 9-1945, Ḥ Chí Minh và Đ̣ng VC qua cái g̣i “ Cách Ṃng Mùa Thu “ dùng chiêu bài “
No c̣m ̣m áo “ nên ḍ ḍ đ̣c ṭt đ̣i dân nghèo nḥp cục, cḥng nḥng c̣p đ̣c chính
quỵn, mà còn làm vua ṇa ṇc VN ṭ 1955-1975. Ngày 30-4-1975, VC ngoài chiêu bài cũ
trên, c̣ng thêm ṃc “ Đ̣nh Ṃ-Nguy c̣u ṇc “, nên c̣ng chịm đ̣c mịn Nam . Ḳt qụ
sau 36 năm tḥng nḥt đ̣t ṇc, g̣n nḥ toàn tḥ đ̣ng bào cḥu c̣nh ḷm than, trong khi đó
cḥ có chính quỵn đ̣ng là giàu x̣ và áo ̣m no c̣m.

Nghèo hay giàu là do ṣ pḥn nḥng c̣ ṇc ḅng đ̣ng tṛ thành Nô Ḷ c̣a gịc Tàu. Đó ṃi
chính là ṇi nḥc muôn đ̣i c̣a các tḥ ḥ VN hôm nay !